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ระเบียบวาระท่ี 1:     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะน าคณะท างานโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา  
1.2 ความเป็นมาของโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการอาหารจังหวังสงขลา 

ผศ.ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ประธานการประชุม  
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) ให้ด าเนินโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบ
อาหารจังหวัดสงขลา และได้ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่2  

ในปีที่2นี้ ทางโครงการจะขยายผลต่อจากปีที่1 โดยเป้าหมายของปีนี้คือ เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเอง เกิด
ความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย และต่อยอดวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ
จากคณะท างานให้ช่วยกันด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะท างานได้โปรดทราบกัน 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 :     เรื่องเพ่ือทราบ 
2.1 รายงานภาพรวมการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา ในปีท่ีผ่านมา 
 นางสาว วรรณา สุวรรณชาตร ีผู้ประสานงานโครงการฯ ได้รายงานผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา(ปีที่1) ดังนี้ 

- ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลา ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสมุนไพรเพื่อใช้ดูแลตนเองตาม
วิถีธรรมชาติ และก าลังจะสร้างสวนสมุนไพรชุมชนที่ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้
สมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งตอนนี้ได้มีการเตรียมพ้ืนที่ไว้แล้ว โดยการขุด
คลองน้ า ล้อมรั้ว ท าศาลา และวางแปลนสวนสมุนไพร 

- แผนงานพืชร่วมยาง ที่ทางโครงการฯได้ท าร่วมกับ อ.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี จากคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่รับผิดชอบคือ อ.รัตภูมิ และ อ.ควนเนียง ซึ่งจะท าให้เป็นวนเกษตร คือมีการปลูกพืชอ่ืน
ร่วมกับยาง เพื่อให้เป็นป่ายาง ไม่ใช่แค่สวนยาง โดยเน้นให้ชาวสวนยางพึ่งตนเองได้ เนื่องจากปัจจุบันนี้ราคายาง
ตกต่ าลงมาก จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการเพ่ือให้ชาวสวนยางอยู่รอด และเตรียมจะน าแผนงานนี้ผลักดันเป็นนโยบาย
ให้กับส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง(สกย.)  

- แผนงานความม่ันคงทางอาหาร พ้ืนที่รับผิดชอบคือ อ.กระแสสินธุ์ จากการด าเนินงานปีที่ผ่านมาพบว่า
ใน พื้นที ่ต.เชิงแส มีความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนดีมาก ซึ่งในปีที่2 นี้จะเริ่มขยายผลพัฒนาให้ ต.เชิงแส มี
ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนมากขึ้น ให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกัน เพ่ือให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง น าไปสู่การ
พ่ึงตนเองที่ยั่งยืน และมีการถอดบทเรียนจากชุมชน เพื่อน าไปเป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่อ่ืนต่อไป ซึ่งตอนนี้ได้เกิดการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือเตรียมจะก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน ภายในศูนย์ฯ จะจัดให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ (พันธุ์ข้าว, ผัก, 



สมุนไพร, พันธุ์ปลา, พันธุ์ไก่) เพ่ือให้ชุมชนท าเกษตรผสมผสานแบบไม่ต้องไปหาซื้อพันธุ์จากข้างนอก เน้นการ
พ่ึงตนเอง  

- ตอนนี้มีปัญหาที่คุกคามความมั่นคงทางอาหาร คือ เกษตรพันธะสัญญา และอวนรุน – อวนลาก เป็น
ปัญหาใหญ่ที่จะต้องช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป  

- แผนงานอาหารปลอดภัย พื้นที่รับผิดชอบคือ ตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งปีที่ผ่านมาให้มีการแบ่งโซนตลาด ให้
มีหนึ่งโซนที่เป็นสีเขียวคือ ขายผักปลอดสารพิษ ภายในตลาดมีมาตรการตรวจความปลอดภัยของอาหารอยู่เป็น
ประจ า ในปีนี้ปีที่2 จะเพ่ิมเรื่องโภชนาการ โดยให้มีการค านวณแคลลอรี่เมนูหลักของแต่ละร้าน แล้วน าไปติดไว้
หน้าร้านเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสมกันตัวเอง และในปีนี้จะขยายผลอุทยานอาหาร
ปลอดภัยไปยังกลุ่มคนในเมืองโดยจัดขึ้นที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ โดยมีตลาดเกษตร ม.อ. เป็นต้นแบบ นอกจากนี้
ยังมกีารส่งเสริมแผนงานอาหารของแม่โดยจะจัดให้มกีิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและอาหารของแม่ ใน
วันแม่แห่งชาติ ปี 2558 

- พ้ืนที่ ต.ควนรู และ ต.ชะแล้ จากปีที่ผ่านมา อ.หมอลัดดา เหมาะสุวรรณ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจสุขภาพเด็กวัย
เรียนที่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนประถม พบภาวะซีดในเด็ก และเด็กเตี้ยไม่เจริญเติบโตสมวัย เป็นจ านวนมาก ท า
ให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและริเริ่มรวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ปัญหาโภชนาการให้เด็กๆในชุมชน ในปีที่ผ่านมาได้จัดการ
แก้ปัญหาเรื่องอาหารเช้าของเด็ก โดยมีอาหารเช้าให้เด็กท่ีโรงเรียน มีการจัดเมนูอาหารเที่ยงตามตารางThai 
school lunch เพ่ือให้เด็กได้ทานอาหารที่ครบตามโภชนาการ แม่ครัวที่โรงเรียนซื้อผักจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ใน
ชุมชนว่าปลอดจากย่าฆ่าแมลง แต่ก็ยังมีบางโรงเรียนที่ยังจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ในปีนี้จะด าเนินการเรื่อง
โภชนาการของเด็กต่อ โดยกระตุ้นทั้งโรงเรียนและครอบครัวให้ดูแลเรื่องโภชนาการของเด็กให้มากข้ึน  

- แผนงานสื่อสารสาธารณะ หัวข้ออาหารของแม่ ได้มีการประชุมร่วมกันวางแผนกิจกรรมต่างๆที่จะ
ด าเนินการเชิงรุกในประเด็นอาหารของแม่ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันแม่ในปี 
2558, เสวนาทางวิทยุให้ความรู้เรื่องอาหารของแม่ตั้งแต่ก่อนท้องจนไปถึงหลังคลอด อีกท้ังยังมีการวางแผนจัดให้มี
การรณรงค์ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทางอาหารร่วมกันและให้แม่ท ากับข้าวให้ลูกทาน 

มติที่ประชุม     รับทราบผลการด าเนินโครงการ 

2.2 เครือข่ายคณะท างานโครงการฯ น าเสนอความก้าวหน้า 
 1) นายกิตติภพ สุทธิสว่าง ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติ ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
  ตอนนี้ก าลังด าเนินการจัดตั้งสวนสมุนไพร ที่ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา เพ่ือให้เป็นศูนย์
เรียนรู้ด้านสมุนไพร และการดูแลตนเองตามวิถีธรรมชาติ เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเอง ได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว
บางส่วน มีการจัดสรรพื้นที่ ขุดคลอง และวางแบบแปลน ขอความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย รวมไปถึงส่วนของด้าน
วิชาการ มาร่วมกันออกแบบจัดท าสวนสมุนไพรให้ชุมชนจะนะ 
  ทางนาย กิตติภพ สุทธิสว่าง ได้มีการท าพืชร่วมยางในสวนของตนเองและพบว่าน้ ายางออก
มากกว่าสวนของเพ่ือนบ้านที่ไม่ได้ปลูกพืชอ่ืนร่วมด้วย จึงเสนอให้แผนงานพืชร่วมยาง ของอาจารย์ปราโมทย์ มา
ศึกษาในพ้ืนที่ของตนได้ หากได้รูปแบบที่ชัดเจนจะได้น าไปพัฒนาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนของตนต่อไป 
 2) คุณ นฤมล อมรรัตน์วิทยา ห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ 



  ทางห้างโอเดียนฯ ถือเป็นน้องใหม่เพ่ิงเข้าร่วมโครงการนี้เป็นปีแรก ทางห้างฯมีความเต็มใจที่จะ
เข้าร่วมโครงการเพ่ือช่วยกันพัฒนาสังคม ในด้านการบูรณาการระบบอาหาร โดยให้ทางห้างโอเดียนเป็นตัวกลางใน
การกระจายอาหารจากแหล่งผลิตที่ปลอดสารพิษจากแหล่งผลิตในชุมชนเครือข่ายไปสู่ผู้บริโภคคนเมือง เพ่ือให้คน
เมืองได้มีแหล่งซื้ออาหารที่ปลอดภัยไปบริโภคกันมากขึ้น ปีนี้ทางห้างโอเดียนต้องรับผิดชอบในส่วนของอุทยา
อาหารปลอดภัย ที่จะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีตลาดเกษตร ม.อ. เป็นต้นแบบ, จัดให้ร้านอาหารภายในศูนย์
อาหารของห้างฯและบริเวณรอบห้าง มีความปลอดภัยทางอาหารโดยจัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า 
เกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะที่ดี และจัดให้มีตารางโภชนาการเมนูหลักของร้านติดไว้หน้าร้านเพ่ือให้ผู้บริโภคได้ทราบถึง
ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ อีกทั้งยังมีกิจกรรมวันแม่ ที่จะจัดขึ้นในปี 2558 ที่จะเน้นเรื่องอาหารของแม่  
 
 
 3) รศ.ดร. ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 
  อาจารย์ปราโมทย์ ผู้รับผิดชอบแผนงานพืชร่วมยาง ในพ้ืนที่ อ.ควนเนียง และอ.รัตภูมิ ก าลัง
ด าเนินการพัฒนาสวนยางให้เป็นแบบวนเกษตร ให้ปลูกพืชอ่ืนร่วมด้วยปนกับต้นยางที่ปลูกไว้เป็นหลักอยู่แล้ว 
เพ่ือที่จะได้มีพืชอ่ืน ไว้กินไว้ขายในช่วงเวลาที่ราคายางตกต่ าแบบนี้ เพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนยางไม่ให้พ่ึงพาแต่
ยางพาราเพียงอย่างเดียว และจะท าให้เป็นโมเดลพืชร่วมยาง เพื่อผลักดันให้เป็นแผนนโยบาย เสนอต่อกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง(สกย.) ต่อไป 
  อีกท้ังอาจารย์ปราโมทย์ได้มีการรวบรวมข้อมูลอาหารเป็นยา และอาหารพ้ืนบ้านที่ส่วนผสมของ
สมุนไพรไว้ด้วย ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อแผนงานอาหารเป็นยาสามารถน าไปรวบรวมเพ่ิมเติมได้ 
 4) คุณ อมิตา ประกอบชัยชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู 
  หลังจากท่ีได้รับทราบข้อมูลจากงานวิจัย ของอาจารย์หมอลัดดา ท าให้ทราบว่าในพ้ืนที่ของตนมี
ปัญหาเรื่องโภชนาการของเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งเด็กมีภาวะซีด และเจริญเติบโตไม่สมวัย และพบว่าเด็ก
ส่วนใหญ่ไม่ได้กินอาหารตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน อาจเนื่องมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ต้องท างานนอกบ้านจึงไม่ได้ใส่
ใจเรื่องอาหารของลูกเท่าท่ีควร ดังนั้นจึงได้มีการด าเนินการเรื่องอาหารเช้า และเมนูอาหารเที่ยง(school lunch) 
ในโรงเรียน เพื่อจัดให้เด็กได้ทานอาหารที่ครบตามโภชนาการมากข้ึน ปีนี้จะด าเนินการเรื่องนี้ต่อ และจะเน้นให้มี
ความร่วมมือกันกับหน่วยงานภายในชุมชนที่เกียวข้องช่วยกันจัดการกับปัญหานี้ 
 5)  รศ.ดร. ลัดดา เหมาะสุวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. 
  หลังจากในปีที่ผ่านมาได้ลงพ้ืนที่ที่ ต.ควนรู และต.ชะแล้ เพ่ือตรวจสุขภาพเด็ก และก็พบว่าเด็กมี
ภาวะซีด เติบโตไม่สมวัยจ านวนมาก จึงได้มีการให้ค าแนะน าแก่พ้ืนที่ในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการไม่สมวัยของ
เด็ก ในปีนี้อาจารย์หมอลัดดา เสนอให้น าข้อมูลจากที่มีอยู่แล้วในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มาปรับใช้ใน
พ้ืนที่ โดยที่ไม่ต้องรอผลจากงานวิจัยของอาจารย์ก็สามารถแก้ปัญหาภายในชุมชนได้เช่นกัน 
 6) คุณ เมธา บุณยประวิตร ส านักธรรมนูญสุขภาพ ต.ชะแล้ 
  หลังจากได้ทราบข้อมูลจากงานวิจัยของอาจารย์หมอลัดดา ถึงปัญหาทางโภชนาการของเด็กใน
พ้ืนที่ ทั้งภาวะซีด อ้วน ขาดไอโอดีน และเจริญเติบโตไม่สมวัย ท าให้ทางต.ชะแล้ ได้มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อน
ช่วยกันแก้ปัญหานี้ ปีที่ผ่านมาในโรงเรียนประถมและศูนย์เด็กเล็ก ได้มีการใช้เมนูอาหารเที่ยง Thai school lunch 
เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารที่ครบตามโภชนาการ และยังมีการแก้ปัญหาที่เด็กไม่ทานมื้อเช้า ด้วยการเพ่ิมมื้อเช้าที่



โรงเรียน ทางโรงเรียนจัดผลไม้และผักให้เด็กเป็นประจ า ในปีนี้จะด าเนินการเรื่องนี้ต่อโดยเน้นให้โรงเรียนดูแลเรื่อง
อาหารอย่างเคร่งครัด เพราะบางโรงเรียนก็ยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร และปีนี้จะเข้าไปให้ข้อมูลความรู้แก่ครอบครัว
ด้วย โดยเน้นไปที่ครอบครัวที่เด็กมีปัญหาเรื่องโภชนาการ  
 

7) คุณ วิชิตร สิทธิพันธ์ เทศบาลต าบลชะแล้ 
  ทางเทศบาลจะให้ความร่วมมือสนับสนุนเต็มที่ในการแก้ปัญหาโภชนาการเด็กในพ้ืนที่   
 8) ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. 
  ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารเป็นยา ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการรวบต ารับอาหารพื้นบ้านที่เป็นยาไว้ 
และได้มีการน าไปใช้จริง โดยนักศึกษาคณะเภสัช ได้ลงพ้ืนที่ที่ ต.ชะแล้ ได้น าเอาต ารับอาหารเป็นยาไปเผยแพร่
สอนให้ชุมชน และใบปีนี้จะขยายผลรวบรวมต ารับอาหารเป็นยาไปในชุมชนอื่นด้วย จากในแผนงานที่ต้องการมี
การใช้อาหารเป็นยาเป็นเมนูอาหารให้คนไข้ในโรงพยาบาล อาจารย์สุกัญญา เสนอว่าอาจท าไม่ได้ เพราะจะมีผลกับ
ยาแผนปัจจุบันที่คนไข้ใช้อยู่ ดังนั้นจึงเสนอให้ท าเป็นแผ่นพับเพื่อให้คนไข้น ากลับไปศึกษาเองเพ่ือใช้ดูแลตัวเองต่อ
หลังจากออกจากโรงพยาบาลหรือว่าหลังจากไม่ได้อยู่ในช่วงใช้ยารักษาโรคแล้ว 
  ในส่วนของแผนงานสวนสมุนไพรที่อ.จะนะ ที่ก าลังด าเนินการจัดท าอยู่นั้น ทางคณะเภสัชฯ มี
ความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่ โดยได้มอบต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรให้ไปบางส่วนแล้ว 
 9) ดร. อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สงขลา 
   จากปีที่ผ่านมาทางทีมงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สงขลา ซึ่งรับผิดชอบโครงการ
พัฒนาเครื่องมือประเมินรูปแบบการบูรณาการอาหารและโภชนาการที่ ต.ควนรู และ ต.ชะแล้ ในปีที่ผ่านมาได้ลง
พ้ืนไปทดลองใช้เครื่องมือที่พัฒนามาเพื่อให้ชุมชนประเมินตนเอง พบว่าเครื่องมือยังยากไปและไม่เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน ในปีนี้จะพัฒนาเครื่องมือการประเมินตนเองให้เข้ากับชุมชนมากข้ึนเพ่ือให้ใช้งานได้จริง และ
ชุมชนสามารถน าไปประเมินผลเองได้ 
 10) นาย อัษฎา บุษบงค์ สภาองค์กรชุมชน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ 
  ในปีที่ผ่านมา ต.เชิงแสได้มีการรวบรวมครัวเรือนที่มีการท าเกษตรผสมผสานซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือช่วยกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้ ปีนี้ก าลังจะจัดท าศูนย์เรียนชุมชน มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ทั้งพันธุ์ข้าว พันธุ์ผัก รวมไปถึงพันธุ์สัตว์ 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้น าไปใช้ท ามาหากินกัน เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนต่อไป 
  11) คุณ วรภัทร ไผ่แก้ว ตลาดเกษตร ม.อ. 
  ในปีที่ผ่านมาตลาดเกษตรได้มีการจัดแบ่งโซนสีเขียวชัดเจน เพ่ือขายผักและผลไม้ที่ปลอดภัย มี
การคัดแยกขยะโดยน าขยะที่รีไซเคิลได้ไปขาย มีการจัดการภายตลาดเรื่องขยะที่ดีมาก พ่อค้าแม่ค้าช่วยกันเก็บขยะ
ท าให้ตลาดสะอาดน่าซื้อ และมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารอยู่อย่างสม่ าเสมอ ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัด
ตรวจเลือดให้แก่เครือข่ายผู้ผลิต พบว่าเกือบทุกคนมีสารพิษในเลือดสูง ดังนั้นในปีนี้จึงหาสาเหตุว่าอะไรท าให้
สารพิษในเลือดสูง ทั้งๆที่ผู้ผลิตไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เพ่ือที่จะหาทางแก้ต่อไป และจะเพ่ิมตารางโภชนาการของเมนู
หลักของแต่ละร้าน ติดไว้หน้าร้านเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงสารอาหารที่จะได้รับ 
 12) คุณชัยวุฒิ เกิดชื่น เครือข่ายวิทยุชุมชน 



  ปีนี้จะด าเนินการสือสารสารสาธาระณะประเด็นเรื่องอาหารของแม่ โดยจะจัดกิจกรรมต่างๆเชิง
รุก เพื่อรณรงค์ให้แม่ท าอาหารให้ลูกทาน ให้ครอบครัวได้ทานอาหารพร้อมกัน เป็นต้น นอกจากนี้งานวันแม่ปี 
2558 จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งใหญ่เรื่องอาหารของแม่อีกด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบผล 

2.3 ชี้แจงเรื่องการท าใบเบิกงบประมาณ และการลงบันทึกข้อมูลในเวปไซต์ 
 นางสาว วรรณา สุวรรณชาตร ีผู้ประสานงานโครงการฯ ได้ชี้แจงให้คณะท างานทราบถึงการเขียนใบเบิก
งบประมาณ โดยโครงการนี้มีระยะเวลา 14 เดือน ต้องสรุปงบ 3 งวด นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องลงบันทึก
ข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่ได้ด าเนินงานแล้วลงในเวปไซต์ www.consumersouth.org เพ่ือบุคคลภายนอกรวมทั้ง
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพเองจะได้สามารถติดตามผลการด าเนินโครงการได้ ทั้งนี้ได้มีคู่มือการด าเนินงาน
โครงการฯ แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.  
น.ส. วรรณา  สุวรรณชาตรี 

น.ส. พีรยา  จินดามณี 
น.ส. วิไลลักษณ์ เดชาสิทธิ์ 

น.ส.ชุติมา รอดเนียม 
จัดท ารายงานการประชุม 

 
ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
ตรวจรายงานการประชุม 
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